



## รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

การปรับปรุงพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยการใช้ข้อตกลงกับ  
นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

Behavior Modification for Entrance in to Classroom  
of Vocational Students 1 by agreement with the students in  
Roi-et college of Agriculture and Technology.

บุญสร้าง หวายฤทธิ์

BOONSANG WIRIT

เบญจมาศ เกียงรัมย์

BENCHAMAS KIANGRAM

แผนกวิชา สัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด  
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ปีการศึกษา 2559

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ชื่อเรื่อง	การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้ ข้อตกลงกับนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ชื่อ-สกุล	นางสาวเบญจมาศ เกียรติรัมย์
แผนกวิชา	สัตวศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้ข้อตกลงกับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากกลุ่มประชากร 23 คน วัตถุประสงค์ในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้มีความตรงต่อเวลาของนักศึกษาและเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการตรงต่อเวลาแก่นักศึกษาต่อการเรียนวิชา หลักการเลี้ยงสัตว์ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากนักศึกษาทั้งหมด 7 คน ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและสาเหตุการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 บันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 และทำการเจาะจงเลือกนักเรียนที่เข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา 2 ครั้งขึ้นไป เป็นกลุ่มตัวอย่าง และระยะที่ 2 ผู้วิจัยชี้แจงนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงเวลา รวมถึงอธิบายถึงผลที่จะตามมา และกำหนดข้อตกลงในการเข้าชั้นเรียนแก่นักศึกษาแก่กลุ่มตัวอย่าง ดำเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ผู้วิจัยได้นำแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและสาเหตุการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 มาทำการวิเคราะห์หาค่าทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และหาค่าร้อยละ มีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลการใช้ข้อตกลงในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา วัดจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและสาเหตุการเข้าเรียนสายของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม ( $75.5 \pm 100$ ) ซึ่งแตกต่างจากการเสริมแรงทางลบด้วยการลงโทษโดยการตัดคะแนนจิตพิสัยและให้เก็บขยะ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยจนถึงปานกลาง ( $25.0 \pm 75.0$ )